

Số:317/TB-LĐLĐ

Lai Châu, ngày 21 tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022**

Căn cứ Thông báo số 470/TB-TLĐ ngày 25/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 72-TB/VPTU ngày 09/09/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2022,

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022, cụ thể như sau:

#### **I. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG**

Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

#### **II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1. Quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch thực hiện của LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIV; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ; kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất, tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thực hiện kết nối kịp thời thông tin về cung - cầu lao động giữa người lao động và các Doanh nghiệp, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định đời sống. Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp.

3. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Quan tâm, củng cố, kiện toàn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

4. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức tốt các chương trình hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động”, “Phúc lợi đoàn viên”, xây dựng “Mái ấm công đoàn”; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào: “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid -19”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu

quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Nói không với tiêu cực”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả. vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Căn cứ các nội dung định hướng trên LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức cụ thể hóa hướng dẫn, định hướng các cấp công đoàn triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn.

**Nơi nhận:**

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, TP, CĐN;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thiện**

